

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị, kết quả như sau:

1. Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Cử tri các xã Hợp Thắng, An Nông, Vân Sơn: Đề nghị Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, chi nhánh Triệu Sơn nâng cấp, sửa chữa hệ thống công tiêu tại thôn Tân Thắng, thôn Đồng Thành (xã Hợp Thắng); Trạm bơm 1 (xã An Nông, Vân Sơn) đã xuống cấp, không đáp ứng được việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã tổ chức làm việc với Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Triệu Sơn để kiểm tra, đánh giá. Kết quả cụ thể:

1.1. Công tiêu Tân Thắng là công tiêu nằm dưới đê Hữu Sông Nhôm, tiêu thoát nước cho thôn Tân Thắng; công tiêu thôn Đồng Thành để tiêu thoát nước cho vùng thôn Trại Dừa và thôn Đồng Thành của xã Hợp Thắng. Hệ thống kênh tiêu và công tiêu này do UBND xã Hợp Thắng quản lý, không thuộc danh mục quản lý của Công ty Sông Chu – Chi nhánh Triệu Sơn. Vì vậy đề nghị UBND xã Hợp Thắng có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa để tạo thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

1.2. Trạm bơm tưới Vân Sơn 1 nằm trên địa bàn xã Vân Sơn. Trạm bơm có công suất 980m³/h; động cơ 33kw/h, lấy nguồn nước trực tiếp từ Sông Nhôm, diện tích thiết kế 100ha. Hiện tại trạm bơm đang bơm phục vụ tưới cho 51ha diện tích đất nông nghiệp của xã Vân Sơn và 35ha diện tích đất nông nghiệp của xã An Nông (tổng diện tích hợp đồng 86ha/vụ), như vậy trạm bơm Vân Sơn 1 đảm bảo công suất thiết kế. Năm 2020, trạm bơm Vân Sơn 1 đã được Công ty Sông Chu thay thế mới toàn bộ hệ thống, máy bơm và các thiết bị của trạm bơm đảm bảo công suất thiết kế 1000m³/h phục vụ bơm tưới tốt cho 86ha diện tích đã hợp đồng với địa phương.

2. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng.

2.1. Cử tri xã Xuân Lộc: Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí để làm mới, sửa chữa cầu Thủy Tú qua Sông Hoàng, cầu Cốc Thuận qua kênh Nam xã Xuân Lộc hiện nay đã xuống cấp làm ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của nhân dân.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND các xã và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống cầu trên địa bàn huyện, kết quả như sau:

Trên địa bàn huyện Triệu Sơn có khoảng hơn 140 cây cầu, trong đó cầu yếu, xuống cấp cần đầu tư xây mới, nâng cấp khoảng hơn 50 cây cầu, trong đó có cầu Thủy Tú và cầu Cốc Thuận xã Xuân Lộc.

Do việc đầu tư xây mới, nâng cấp các cầu nêu trên cần vốn đầu tư lớn, trong khi nguồn ngân sách huyện còn khó khăn, không thể tiến hành đầu tư cùng một lúc. Trước mắt, để đảm bảo việc đi lại cho người dân, đề nghị UBND xã Xuân Lộc có kế hoạch nâng cấp, cải tạo từ nguồn ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác. UBND huyện sẽ xem xét khi cân đối được nguồn thu ngân sách.

2.2. Cử tri thị trấn Triệu Sơn phản ánh: Hiện nay trên tuyến đường từ kho lương thực đi Hồ Than Bùn (Thị trấn Triệu Sơn) mỗi khi mưa xuống tuyến đường này bị ngập, gây khó khăn trong việc đi lại cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị huyện quan tâm đầu tư hệ thống tiêu thoát nước cho khu vực này.

Tuyến đường từ kho lương thực đi Hồ Than Bùn là tuyến đường xã do UBND thị trấn Triệu Sơn quản lý, việc đầu tư, nâng cấp tuyến đường này trách nhiệm thuộc về UBND thị trấn Triệu Sơn.

Hiện nay, UBND thị trấn Triệu Sơn đang trình UBND huyện thẩm định nguồn vốn đầu tư xây dựng tuyến đường trên. Sau khi có văn bản thẩm định nguồn vốn của UBND huyện, đề nghị UBND thị trấn trình UBND thị trấn Triệu Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai thực hiện thi công xây dựng công trình.

2.3. Cử tri xã Thọ Tân, Hợp Lý phản ánh: Hiện nay tuyến đường giáp ranh giữa 2 xã Thọ Tân và Hợp Lý, đoạn từ thôn 5 đi đường tỉnh lộ 514 một số đoạn đường bị hư hỏng nhiều, xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị huyện quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa.

Tuyến đường từ thôn 5, xã Thọ Tân qua thôn Đông Thành, Di Thành xã Hợp Lý đến TL.514B là tuyến đường do UBND xã Hợp Lý quản lý, việc đầu tư, nâng cấp tuyến đường này trách nhiệm thuộc về UBND xã Hợp Lý. Đề nghị UBND xã Hợp Lý xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường trên từ nguồn ngân sách xã và nguồn huy động hợp pháp khác.

3. Về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

3.1. Cử tri trên địa bàn huyện phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cụm công nghiệp, trang trại chăn nuôi, các mỏ khai thác, vận chuyển đất làm rơi vãi ra đường; các bãi rác tự phát, rác vớt bờ bãi trên các tuyến đường giao thông, sông ngòi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống và sản xuất của nhân dân. Đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trên thực tế đã có nhiều chuyển tích cực như: Hạn chế được nhiều tụ điểm gây ô nhiễm môi trường do tình trạng đổ rác thải bừa bãi; hoạt động thu gom rác thải được các địa phương triển khai rộng rãi; tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường đang từng bước được kiểm soát; nhiều khu vực kênh tưới tiêu phục vụ sản xuất không còn tình trạng rác thải, chất thải trôi nổi gây ô nhiễm môi trường; một số cơ sở sản xuất thường gây ô nhiễm môi trường được kiểm tra, chấn chỉnh; tình trạng ô nhiễm môi trường do đất cát rơi vãi do hoạt động vận chuyển khoáng sản cũng có nhiều hạn chế trong thời gian qua nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của các phòng, ngành, chính quyền địa phương trong quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và đặc biệt là lực lượng Công an huyện trong công tác kiểm soát tải trọng, kích thước thành thùng theo đúng chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh tại Mệnh lệnh số 03.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác vệ sinh môi trường nói chung trên địa bàn huyện vẫn còn những tồn tại hạn chế ở các mặt như: Hoạt động thu gom rác thải chưa triệt để, vẫn còn hiện tượng rác thải được tập trung dọc các tuyến đường giao thông, khu công cộng, đặc biệt dọc tuyến đường Nghi Sơn – Sao Vàng, tuyến đường tỉnh 514 qua các xã Hợp Thắng, Hợp Thành, Hợp Tiến, Hợp Lý, tuyến Quốc lộ 47C qua các xã Vân Sơn, Thái Hòa; hoạt động chăn nuôi nông hộ còn chưa đáp ứng được các yêu cầu về môi trường; các công trình bảo vệ môi trường ở các cụm công nghiệp, làng nghề chưa được đầu tư đồng bộ...

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các tình trạng nêu trên, song chủ yếu xuất phát từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự quan tâm của một số cấp ủy chính quyền địa phương còn chưa đúng mức, chưa thực sự quyết liệt, việc triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên còn chưa kịp thời; ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân và tổ chức, doanh nghiệp còn chưa cao; toàn huyện còn chưa có khu xử lý rác thải tập trung...

Trước thực trạng trên, trong thời gian qua, Ban thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp để tăng cường công tác bảo vệ môi trường; đặc biệt là công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt như: Chỉ thị số 18-CT/HU, ngày 30/6/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình số 14-CTr/HU, ngày 16/12/2020 về bảo vệ môi trường huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 29-KH/HU, ngày 20/4/2021 về thực hiện Kết luận số 2073-KL/TU, ngày 07/9/2020 của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết 05-NQ/TU; Kế hoạch số 4090/KH-UBND, ngày 19/10/2020 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/HU, ngày 30/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện... Đến nay, cơ bản các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã bố trí được các khu tập trung rác thải, xây dựng được

các tổ thu gom hoặc hợp đồng với các đơn vị để tổ chức thu gom, vận chuyển định kỳ hàng ngày hoặc tuần.

Để công tác bảo vệ môi trường thực sự chuyển biến có hiệu quả, trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền, người dân và các tổ chức doanh nghiệp cần tiếp tục tập trung quán triệt thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện về bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 18-CT/HU, ngày 30/6/2020, Kế hoạch số 29-KH/HU, ngày 20/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Chương trình số 14-CTr/HU, ngày 16/12/2020 của Ban chấp hành đảng bộ huyện; đặc biệt là triển khai thực hiện tốt Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025.

Nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý.

- Tăng cường và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tại địa phương nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; ý thức thực hiện việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong đời sống sinh hoạt, hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh tại làng nghề, cụm công nghiệp, phát động phong trào về bảo vệ môi trường.

Thực hiện bảo vệ môi trường gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các xã, thị trấn phải hướng tới xây dựng được các khu dân cư kiểu mẫu về bảo vệ môi trường, cảnh quan, gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để xây dựng khu xử lý rác thải tập trung, đảm bảo công nghệ tiên tiến, an toàn với môi trường.

- Mỗi xã, thị trấn phải xây dựng thí điểm các mô hình phân loại rác thải tại nguồn để giảm lượng rác thải phát sinh, sử dụng các chế phẩm sinh học chuyển hóa rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ hoặc thức ăn cho một số loại vật nuôi, qua đó nhân rộng trên toàn xã, toàn huyện.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đơn vị hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, các trại chăn nuôi, các cá nhân.

Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, thì mỗi người dân có vai trò hết sức quan trọng, xuất phát từ trong thực tiễn đời sống hàng ngày, ngay từ khâu chủ động phân loại rác thải, đổ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng các sản phẩm nylon, đồ nhựa; phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm về môi trường; xây dựng làng, gia đình văn hoá với nhiệm vụ bảo vệ môi trường... qua

đó góp phần chung vào thực hiện hiện thắng lợi Chương trình trọng tâm về bảo vệ môi trường theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 đã đề ra.

3.2. Cử tri trên địa bàn huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy quyền sử dụng đất cho nhân dân; có giải pháp tháo gỡ khó khăn cấp giấy quyền sử dụng đất cho các hộ đã làm mất giấy tờ hồ sơ đất, đất bán sai thẩm quyền, để đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân; đồng thời có biện pháp giám sát, xử lý nghiêm những cán bộ địa chính gây khó khăn sách nhiễu cho nhân dân trong quá trình làm thủ tục cấp giấy quyền sử dụng đất.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký cấp QSD đất chủ trì, phối hợp với UBND các xã và các đơn vị liên quan giải quyết ý kiến cử tri nêu, kết quả như sau:

Công tác cấp GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân được UBND huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua; đến nay cấp lần đầu đối với đất ở là 64.146/73.716, đạt 87,02%. Tuy nhiên trên địa bàn huyện còn nhiều hộ gia đình chưa được cấp GCN QSD đất, chủ yếu tập trung nở các trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền từ trước ngày 01/7/2004 nay không còn hồ sơ, giấy tờ về giao đất, giấy tờ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính; các trường hợp cấp đổi, cấp lại có biến động tăng về diện tích đất...

Hiện tại, do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất được chuyển về văn phòng một cấp, hình thành Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và MT. Do đó, thẩm quyền về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng có nhiều thay đổi, các trường hợp cấp đổi, cấp lại, chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chủ sử dụng đất ban đầu đã được cấp giấy chứng nhận thì thẩm quyền thuộc Sở Tài nguyên và MT; UBND huyện có thẩm quyền cấp giấy đối với các trường hợp cấp lần đầu, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất.

Để đảm bảo sự phối hợp thông suốt trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngày 24/4/2021, UBND huyện đã tổ chức làm việc với Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hoá thuộc Sở Tài nguyên và MT để thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp GCNQSD. Ngày 14/7/2021, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức làm việc với ngành tài nguyên và môi trường để tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh các hoạt động quản lý tài nguyên và môi trường, trong đó nhấn mạnh nội dung về tăng cường chấn chỉnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. UBND huyện đã thực hiện luân chuyển cán bộ địa chính các xã, thị trấn theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Để giải quyết các vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND huyện đã yêu cầu trong thời gian tới:

- Phòng Tài nguyên và MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khẩn trương hướng dẫn, triển khai đến các xã, thị trấn các nội dung đã được thống

nhất tịa hội nghị ngày 24/4/2021 giữa UBND huyện và Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hoá thuộc Sở Tài nguyên và MT.

Rà soát các hồ sơ tồn đọng giải quyết dứt điểm, không để việc thực hiện thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Việc trả hồ sơ không đảm bảo phải được thực hiện bằng văn bản và có hướng dẫn bổ sung, khắc phục cụ thể.

- Đối với các trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền còn tồn đọng chưa được cấp giấy phải thực hiện nghiêm theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tiếp tục thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ theo tinh thần nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Xử lý nghiêm minh theo quy định các trường hợp cán bộ gây khó khăn, sách nhiễu trong quá trình thực thi công vụ.

- Yêu cầu các xã, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động công vụ của cán bộ, công chức trong việc tham mưu xử lý các hồ sơ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm.

Đồng thời, làm tốt công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn cụ thể để người dân hiểu rõ, hiểu đúng các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ động xây dựng kế hoạch rà soát các trường hợp còn tồn đọng, phân loại cụ thể các nhóm hồ sơ, trên cơ sở các quy định của pháp luật lập hồ sơ đề trình UBND huyện xem xét theo quy định của pháp luật.

4. Về lĩnh vực an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông

4.1. Cử tri trên địa bàn huyện phản ánh tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn diễn ra phức tạp; nạn cờ bạc, số đề, nghiện hút còn hoạt động ở một số địa phương trong huyện. Đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo ngành Công an cần tăng cường hơn nữa các biện pháp trấn áp, triệt phá các loại tội phạm và tệ nạn xã hội để nhân dân yên tâm.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện Triệu Sơn giải quyết nội dung cử tri nêu, kết quả như sau:

- Về tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2021:

06 tháng đầu năm 2021, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện tiếp tục được kiềm chế và giảm so với cùng kỳ, xảy ra 44 vụ việc về TTXH, giảm 34 vụ so với cùng kỳ; không có tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, tội phạm ổ nhóm hoạt động gây bức xúc trong nhân dân; Công an huyện đã điều tra làm rõ 37/44 vụ, 107 đối tượng phạm tội về TTXH, đạt tỷ lệ 84,1%, khởi tố điều tra 31 vụ, 54 bị cáo; bắt, vận động đầu thú 09 đối tượng truy nã (hiện còn 05 đối tượng).

Đối với tội phạm lô đề, cờ bạc: Công an huyện đã phát hiện, bắt 06 vụ đánh bạc, Khởi tố 05 vụ, 15 bị cáo; cụ thể:

- Ngày 10/01/2021, bắt quả tang 02 đối tượng đánh bạc trên không gian mạng (*dưới hình thức ghi số lô, đề*) tại xã Dân Lực, thu giữ số tiền trên 200 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. Ngày 26/4/2021, bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi đánh bài và tổ chức đánh bạc tại xã Triệu Thành (*dưới hình thức đánh bài ba cây ăn tiền*), thu giữ số tiền trên 100 triệu đồng; Ngày 27/6/2021, bắt quả tang vụ đánh bạc qua mạng (*dưới hình thức cá độ bóng đá*) tại xã Xuân Thọ.

- Về công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy và quản lý người nghiện trên địa bàn Triệu Sơn:

Công an huyện đã tập trung đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, không để hình thành các điểm ma túy gây nhức nhối trong nhân dân; cụ thể:

- Ngày 27/01/2021, Công an xã Thái Hòa phát hiện, bắt giữ 02 đối tượng Văn Đình Hoàn (SN: 1972) ở xã Vân Sơn và Đỗ Văn Nghĩa (SN: 1974) ở xã Xuân Du – Như Thanh tàng trữ trái phép 3,7g heroin; ngày 23/5/2021, bắt quả tang 40 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại Quán Karaoke Tân Lan ở Tổ dân phố 8, thị trấn Nưa.

Công tác quản lý đối tượng nghiện được Công an huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thiết lập hồ sơ đưa vào quản lý 128 đối tượng nghiện; 196 nghi nghiện; 34 đối tượng trị uống Methadone.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới UBND huyện chỉ đạo Công an huyện thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào một số loại tội phạm nổi (trộm cắp tài sản, lừa đảo, có tổ chức đánh bạc, tội phạm ma túy, tội phạm liên quan đến số đối tượng quản lý nhân viên quán Karaoke.

- Tham mưu cho BCĐ138 huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 2022/ĐA-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm Cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch thực hiện Đề án 272/ĐA-UBND về nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.

- Tập trung kiểm tra đối với các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là kinh doanh lưu trú; dịch vụ cầm đồ; Karaoke... xử lý nghiêm các vi phạm, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động thu hồi pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

4.2. Cử tri trên địa bàn huyện phản ánh hiện nay xe vận chuyển đất, vật liệu thi công đường Cao tốc Bắc Nam, đường nối từ Trung tâm thành phố Thanh Hóa với đường Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn đã làm nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng và gây ô nhiễm môi trường, gây bức

xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với các chủ phương tiện tham gia giao thông thực hiện nghiêm túc các quy định về xây dựng và luật giao thông đường bộ.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện Triệu Sơn giải quyết nội dung cử tri nêu, kết quả như sau:

Do nhu cầu vận chuyển đất, vật liệu xây dựng phục vụ thi công công trình đường cao tốc Bắc – Nam; đường nối từ Trung tâm thành phố Thanh Hóa với đường Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, nên thời gian gần đây tình trạng xe ô tô vận chuyển đất, vật liệu xây dựng phục vụ thi công công trình lưu thông trên tuyến TL 517 và một số tuyến giao thông đầu nối địa bàn có chiều hướng gia tăng, một số xe có dấu hiệu vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng xe, gây ô nhiễm môi trường. Xuất phát từ tình hình trên, nhằm bảo đảm tốt tình hình TT ATGT trên các tuyến, hạn chế đến mức thấp nhất hư hỏng hạ tầng giao thông và ô nhiễm môi trường. Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng CSGT, CSTT tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, đồng thời thường xuyên phối hợp với các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, tổ chức cho các đơn vị thi công công trình, chủ phương tiện và lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của Pháp luật về ATGT, trọng tâm là công tác kiểm soát tải trọng, kích thước thành thùng theo đúng chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh tại Mệnh lệnh số 03. Quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến TL 517 đã phát hiện và xử lý 08 trường hợp vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng, ra quyết định xử phạt nộp kho bạc nhà nước trên 40.000.000 đ.

Thời gian tới để bảo đảm tốt tình hình TTATGT trên tuyến TL517, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm Mệnh lệnh số 03 của Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Công an huyện Triệu Sơn sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng nắm chắc tình hình, tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng trên tuyến TL517 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời phối hợp với Chính quyền các xã, thị trấn tiến hành làm việc và yêu cầu các đơn vị thi công ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của Pháp luật về ATGT và bảo vệ môi trường.

5. Về lĩnh vực điện

- Cử tri các xã Xuân Lộc, Đông Thắng, Nông Trường, Vân Sơn đề nghị UBND huyện có kế hoạch làm việc với các công ty điện lực có liên quan dịch chuyển một số cây cột điện còn nằm ra ngoài lề đường (xã Xuân Lộc) vào sát mép tường rào; nâng cấp đường điện sinh hoạt cho nhân dân (xã Đông Thắng); một số cột điện (xã Nông Trường), xã Vân Sơn để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và an toàn giao thông vì hệ thống điện đã xuống cấp.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm việc với Điện lực Triệu Sơn, kết quả như sau:

Hiện trạng lưới điện 0.4kV tại các xã Xuân Lộc, Nông Trường, Vân Sơn được ngành điện tiếp nhận nguyên trạng lưới điện hạ áp nông thôn từ năm 2009. Sau khi

tiếp nhận ngành điện không ngừng đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện để phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất ngày càng cao của nhân dân các địa phương.

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, việc mở rộng đường giao thông đã làm cho các vị trí cột điện trước đây nằm tại mép đường thì hiện nay thuộc phạm vi vào lòng đường. Việc di dời các cột điện, Điện lực Triệu Sơn sẽ phối hợp với UBND các xã và nhà thầu thi công để hỗ trợ địa phương về mặt kỹ thuật trong quá trình thực hiện di dời cột điện.

Riêng xã Đồng Thắng lưới điện 0.4kV được UBND xã bàn giao cho Công ty cổ phần xây lắp Điện lực Thanh Hóa kinh doanh bán lẻ điện. Vì vậy đề nghị UBND xã Đồng Thắng làm việc với Công ty cổ phần xây lắp Điện Lực Thanh Hóa để có phương án nâng cấp lưới điện và di dời cột điện.

UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp kỳ họp lần thứ 16, HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- ĐB HĐND huyện;
- Lưu: VT, VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc